



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 725
Chủ nhật
Ngày 21 - 11 - 2021

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



Phấn đấu hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sáng ngày 20/11 với 63 tỉnh, thành phố sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện một số sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị.

Số ca tử vong, ca nặng giảm

Hơn một tháng thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, cả nước đã ghi nhận hơn 105.540 ca nhiễm trong cộng đồng (khu vực miền Nam hơn 90.440 ca, khu vực miền Trung hơn 8.080 ca, khu vực miền Bắc 5.030 ca, khu vực Tây Nguyên 1.990 ca). So với tháng trước, số ca tử vong giảm 46,3%; số ca nặng, nguy kịch giảm 46,3%. Các tỉnh, thành phố đã triển khai đánh giá, công bố cấp độ dịch. Tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc song số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng ở nhiều địa phương.

Về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến nay cả nước đã tiêm được hơn 106 triệu liều vắc-xin. Theo đánh giá của ngành Y tế, thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch, nhất là khi thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự phát triển, lây lan của virus.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục ngay tồn tại, hạn chế

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nhấn mạnh: Sau hơn một tháng triển khai

(Xem tiếp trang 2)

HOÀNG LANH - TRẦN TUẤN

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ảnh: NGỌC LINH

Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), sáng ngày 20/11, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tới chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường học trong tỉnh.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tới chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, các thầy giáo, cô giáo, người lao động toàn ngành Giáo dục Thái Bình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao kết quả toàn ngành đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước phát triển quan trọng. Bên cạnh đó, ngành cũng chuẩn bị tốt hệ điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước đột phá trong quản lý và dạy học, chính điều này đã giúp ngành triển khai thuận lợi việc dạy và học trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự điều hành, quản lý có hiệu quả của Sở Giáo dục và Đào tạo; nỗ lực và quyết tâm vượt khó của tập thể cán bộ, nhà giáo và các em học sinh để hoàn thành tốt kế hoạch năm học.

(Xem tiếp trang 2)

NHÓM PHÓNG VIÊN

Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 20/11

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến tối ngày 20/11, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 257 triệu người, trong đó hơn 5,15 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 20/11, cả nước ghi nhận thêm 9.531 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 9.518 ca trong nước và 13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 1.084.625 ca nhiễm Covid-19.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 106,5 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 16.773 bệnh nhân. Hiện 900.337/1.084.625 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, ngày 20/11 ghi nhận 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 48 trường hợp ghi nhận tại các khu cách ly y tế, 3 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng đã xác định được nguồn lây nhiễm.

Tính đến 19 giờ ngày 20/11, toàn tỉnh có 3.037 trường hợp F1 và 6.779 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10) đến nay là 25.539 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 749 bệnh nhân.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 2.765 trường hợp, trong đó 2.481 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 284 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 20 giờ ngày 20/11, Thái Bình đã thực hiện tiêm 1.267.394 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay chúng ta đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vì vậy ngành Giáo dục cần bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch dạy và học của năm học, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy, đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể quan tâm, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

* Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới chúc mừng Trường THPT Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) và Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng).

Năm học 2020 - 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhiều đến hoạt động dạy và học của hai trường. Song với nỗ lực vượt khó, các thầy cô giáo luôn chủ động triển khai nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp để hoàn thành chương trình học. Kết thúc năm học, hai trường vẫn duy trì là trường top đầu cấp THPT, THCS trong tỉnh, trong huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo hai trường báo cáo hoạt động giảng dạy và kết quả học tập năm học 2020 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, đồng chí

Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả hai trường đã đạt được trong nhiều năm qua. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ nhà giáo. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian qua, các thầy cô giáo các trường trong tỉnh đã nỗ lực duy trì việc giảng dạy trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và đã hoàn thành xuất sắc chương trình học đề ra. Thời điểm này, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhiều ca mắc Covid-19 không chỉ trong doanh nghiệp, khu dân cư mà đã xâm nhập vào trường học, một số cán bộ, giáo viên, học sinh đã trở thành F0... Vì vậy, trong những lúc khó khăn như hiện nay các thầy cô giáo càng phải nỗ lực hơn nữa, thể hiện quyết tâm không để dịch lây lan. Mỗi thầy cô giáo cùng với đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục phải chuẩn bị các phương án dạy và học cho phù hợp để hoàn thành chương trình học; đồng thời, nâng cao ý thức, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với các em học sinh, phải thực hiện nghiêm các quy định của trường trong phòng, chống dịch, tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho quê hương, đất nước.

* Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới chúc



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

mừng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình).

Ghi nhận, biểu dương những thành tích thầy và trò Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đã đạt được, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm học 2020 - 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng với nỗ lực, cố gắng và sự linh hoạt trong đổi mới phương pháp giáo dục kết hợp với các hình thức giảng dạy của ngành Giáo dục nói chung, khối THPT nói riêng, tỉnh Thái Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra, riêng khối THPT nằm trong top đầu của cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp cũng như số điểm 10 của các môn thi. Có được kết quả đó phải kể đến đóng góp lớn của thầy và trò Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. Năm học 2021 - 2022 sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn bởi dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường chủ động xây dựng phương án thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm việc học tập được liên tục, không bị gián đoạn; chủ động ngăn chặn và phòng ngừa dịch xảy ra trong trường học; có phương án sẵn sàng xử lý tình huống khi dịch xảy ra trong trường học; nỗ lực giữ vững thành tích của nhà trường; tiếp tục quan tâm, chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh trở thành những công dân có kỹ năng, kiến thức, từ đó đóng góp tích cực vào

sự phát triển của tỉnh cũng như của đất nước. Đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh ngày càng phát triển hơn nữa.

Gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo và chúc mừng đội ngũ giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong các thầy cô giáo luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời đoàn kết, thống nhất xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

* Cũng trong ngày 20/11, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã tới chúc mừng các trường học trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giáo viên các trường, đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".

Ngày 20/11 hàng năm là dịp để toàn xã hội thể hiện lòng biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo. Tuy nhiên, năm nay ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Các cơ sở giáo dục tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam gọn nhẹ, đơn giản nhưng trang trọng, ý nghĩa.

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH... (Tiếp theo trang 1)

Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên cả nước; kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc; thị trường lao động từng bước được hồi phục, các vấn đề an sinh xã hội được xử lý kịp thời. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tích cực, triển khai thống nhất từ trung ương đến địa phương; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; người dân đồng thuận, hưởng ứng cao các biện pháp phòng, chống dịch trung ương, địa phương đề ra...

Biểu dương nhiều địa phương đã linh hoạt, sáng tạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là: số ca mắc đang có xu hướng tăng tại nhiều địa phương; năng lực y tế cơ sở còn hạn chế; một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; công tác phối hợp quản lý, giám sát người di chuyển giữa các địa phương chưa chặt chẽ, gây cản trở việc đi lại của người dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện có nơi, có lúc làm chưa tốt, thiếu quyết liệt; việc triển khai thu dung, điều trị, phân loại ca nhiễm tại cơ sở còn chưa tốt... Những tồn tại, hạn chế này cần được phân tích, đánh giá, khắc phục kịp thời.

Sớm hoàn thiện chiến lược phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống dịch, trong đó tập trung vào đợt dịch thứ tư. Trên cơ sở đó hoàn thiện chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần tiếp cận toàn dân, lấy cơ sở xã, phường, thị trấn là nền tảng để triển khai công tác phòng, chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, trình các cấp có thẩm quyền trước ngày 30/11.

Các cấp, ngành tiếp tục góp ý, bổ sung hoàn thiện Nghị quyết số 128 bảo đảm khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Trong quá trình hoàn thiện, phải

bảo đảm cơ sở pháp lý thực hiện thông suốt, đồng bộ từ trên xuống dưới, đánh giá đúng từng cấp độ dịch để có biện pháp ứng phó. Trước mắt, phải thực hiện nghiêm các quy định tạm thời trong Nghị quyết số 128; bám sát phương châm 5K + vắc-xin + thuốc điều trị + công nghệ + các biện pháp khác.

Xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin cho trẻ em và tiêm mũi 3 cho người đã tiêm 2 mũi

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương cần có kế hoạch, kịch bản hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, phấn đấu hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021. Bên cạnh đó, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin cho trẻ em; có kế hoạch tiêm mũi 3 cho người đã tiêm 2 mũi. Tăng cường, chủ động phân bổ thuốc điều trị Covid-19 cho các địa phương. Song song với việc nhập khẩu vắc-xin, cần đẩy mạnh sản xuất vắc-xin trong nước. Nghiên cứu việc cách ly y tế cho phù hợp với tình hình, nhất là cách ly người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Xã hội hóa việc xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát lại những chính sách đã có, bổ sung các chính sách mới cho phù hợp với thực tế. Các địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc di chuyển. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch.

Trước ngày 30/11, các địa phương phải hoàn thành kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128. Các bộ, ngành, tiểu ban căn cứ chức năng, quyền hạn thực hiện tốt các nhiệm vụ, bổ sung các biện pháp cho phù hợp thực tế. Các bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Công an sử dụng cơ sở dữ liệu đã có, tránh bất cập, phiền hà cho người dân khi sử dụng công nghệ.

NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỚI VỀ VẤN ĐỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

■ NGUYỄN VĂN HÂN
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh



Xã Hòa Bình (Hưng Hà) vừa được đoàn thẩm định của tỉnh công nhận đạt 11/11 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Ảnh: THANH THỦY

Ngày 24/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU “về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Như vậy, trong 10 năm, từ năm 2011 đến năm 2021, với ba kỳ Đại hội liên tiếp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành ba Nghị quyết⁽¹⁾ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điều đó nói lên tính nghiêm túc, tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008, hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là người dân sống ở nông thôn từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn, cảnh quan môi trường; qua đó nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với thành thị.

Ba Nghị quyết ở ba thời điểm khác nhau, mỗi Nghị quyết đều có giá trị về lý luận và thực tiễn đáp ứng với sự đòi hỏi của từng giai đoạn phát triển của tỉnh, phù hợp với tiến trình chung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước, được đồng bào nhân dân trong tỉnh đón nhận. Hai Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới ở hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, XIX đã được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đạt kết quả rất quan trọng. Vì vậy, đến năm 2019 Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đặc biệt 100% dân cư ở nông thôn được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, vượt trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội XIX⁽²⁾.

Kế thừa và phát huy tinh thần cơ bản các Nghị quyết mà Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đã và đang triển khai thực hiện, Nghị quyết số 01-NQ/TU có phương pháp tiếp cận đổi mới, sáng tạo đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Nghị quyết đã làm rõ hơn những vấn đề về lý luận và thực tiễn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thể hiện trên ba nội dung sau:

Một là: Đã quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tiến trình cách mạng, khẳng định vị trí, vai trò, của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong thư gửi hội nghị nông vận và dân vận toàn quốc Bác viết: “Nông dân lao động là một lực lượng rất to lớn của dân tộc. Một đồng

minh rất chắc chắn của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ắt phải dựa vào quần chúng nông dân”. Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ngày 19/7/1960, Người khẳng định: “Nước ta là một nước nông nghiệp... muốn phát triển công nghiệp phải lấy nông nghiệp làm gốc”. Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc Bác viết năm 1968, Người còn căn dặn: “Trong bao năm kháng chiến chống Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta nhất là đồng bào nông dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ, ra sức góp của, góp người, vui lòng chịu đựng gian khổ khó khăn. Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỷ hả, mát dạ, mát lòng thêm niềm phấn khởi đẩy mạnh sản xuất”. Nghị quyết số 26-NQ/TW, hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X cũng khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú đậm đà bản sắc dân tộc...

Từ quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng trên, Nghị quyết số 01-NQ/TU đã khẳng định: Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh tiếp tục có những thời cơ, vận hội và có những thách thức đan xen. Đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài... Trong bối cảnh đó, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển ổn định, bền vững của toàn xã hội... Tiếp tục xây dựng nông thôn mới, trong đó coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, xuyên suốt... nhằm xây dựng nông thôn mới Thái Bình văn minh, hiện đại, sản xuất, phát triển, xã hội dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa... chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí và vị thế của người dân nông thôn ngày càng cao...

Hai là: Đề cao vai trò, vị thế của nhân dân, khẳng định nhân dân là trung tâm của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong tác phẩm “Dân vận”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “I- Nước ta là nước dân chủ; bao nhiêu lợi ích đều vì dân; bao nhiêu quyền hạn đều của dân; công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân; sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là của dân... Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân...”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ rõ: “Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng⁽³⁾”.

Quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của nhân dân trong các cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo, từ tình hình thực tiễn qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong tỉnh, để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Nghị quyết số 01-NQ/TU đã bổ sung thành tố “dân cần” và “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” vào phương châm hành động và được cấu trúc cụ thể: “Dân cần - dân biết - dân bàn - dân làm - dân giám sát - dân thụ hưởng”, “nhân dân làm - Nhà nước hỗ trợ” là điểm mới, sáng tạo trong phương châm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Như mọi người đều biết, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có rất nhiều nhiệm vụ, nhiều công việc cần làm, trong khi nguồn lực và thời gian không cho phép tiến hành cùng một lúc. Do vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương phải chọn những công việc trọng tâm, trọng điểm có tính đòn bẩy, lan tỏa và đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của người dân. Mặt khác, tùy tình hình cụ thể, mỗi địa phương sẽ có những yêu cầu cụ thể khác nhau, do vậy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phải căn cứ nhu cầu của người dân và thực tế của địa phương để chỉ đạo thực hiện không làm dàn trải, ô ạt kiểu phong trào, làm đến đâu chắc đến đó, đó là phương châm hành động mà Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra. Việc bổ sung thành tố “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” là tiếp tục khẳng định người dân ở nông thôn là chủ thể xây dựng nông thôn mới, Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ. Qua đó khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của nhân dân, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

Ba là: Hướng mạnh về cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khơi dậy và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở và tinh thần làm chủ của nhân dân; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho cơ sở phấn đấu đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ xác định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cơ sở (xã, thôn) và bài học rút ra sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết số 01-NQ/TU đã xác định: Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền cấp xã... các đảng ủy xã, chi ủy, chi bộ thôn phải lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực trên địa bàn, trong đó chú trọng lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới... Phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của ban chi ủy và từng đảng viên, trước hết là bí thư chi bộ... Phân công đảng viên bám sát địa bàn vận động các hộ nông dân... tiếp tục phân công cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp phụ trách chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới.

Để tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết cũng xác định: Đổi mới cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực; phân cấp sử dụng nguồn thu ngân sách địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; khuyến khích ưu đãi đầu tư đủ mạnh để hấp dẫn các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phân kỳ đầu tư hợp lý hoàn thành dứt điểm từng công trình dự án, tránh đầu tư dàn trải, phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn luôn là vấn đề chiến lược của Đảng trong các cuộc cách mạng. Xây dựng nông thôn mới là công cuộc lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Với kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, với cách tiếp cận mới, sáng tạo về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời với việc chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai rất bài bản, nghiêm túc, nhất định các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu mà Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ đạt được và hy vọng sẽ hoàn thành sớm hơn các mốc thời gian đã xác định.

(1)- Nghị quyết số 02-NQ/TU (khóa XVIII), Nghị quyết số 03-NQ/TU (khóa XIX), Nghị quyết số 01-NQ/TU (khóa XX).

(2)- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, t.28

(3)- Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, t.192

60 năm
Báo Thái Bình
(1/1/1962 - 1/1/2022)

Hướng tới mô hình **TÒA SOẠN HỘI TỤ**



■ TÚ ANH



Trong những năm qua, việc đổi mới công nghệ, hướng tới mô hình tòa soạn hội tụ được Báo Thái Bình nỗ lực thực hiện, góp phần mang đến cho công chúng thông tin nhanh chóng, kịp thời với hình thức thể hiện hấp dẫn.



Xu hướng tất yếu của báo chí hiện đại

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ số đã tạo nên thói quen mới trong tiếp cận thông tin của đông đảo công chúng. Từ thành thị tới nông thôn, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, mọi người có thể đọc, nghe, xem tin tức ở mọi lúc, mọi nơi theo nhu cầu và sở thích của bản thân. Nếu như trước đây không lâu, mỗi người thường cập nhật tin tức thời sự trong ngày bằng việc ngồi trước màn hình ti vi hay đợi chờ báo in ra buổi sáng thì nay thông tin được cập nhật từng phút, từng giây. Trong đó, với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, các cơ quan báo chí đang phải chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng và tồn tại.

Để gắn bó với công chúng hơn, hầu hết các cơ quan báo chí đều đang phát triển theo hướng đa phương tiện, hội tụ nhiều loại hình báo chí trong một cơ quan truyền thông và hội tụ nhiều hình thức thể hiện trong một tác phẩm báo chí. Thay vì lập kế hoạch độc lập để sản xuất trên mỗi loại hình báo chí truyền thống, tại tòa soạn hội tụ sẽ có sự linh hoạt trong đánh giá, sắp xếp, phân loại mức độ thể hiện và thời gian đăng tải thông tin trên từng loại hình báo chí sao cho phù hợp với tính quan trọng, sức ảnh hưởng của đề tài. Một cơ quan báo chí có báo in, phiên bản báo điện tử, trang fanpage, hay một đài phát thanh, truyền hình có thêm phiên bản báo điện tử và trang fanpage để thường xuyên đăng tải tin, bài trên các kênh thông tin khác nhau, giúp người đọc, người xem tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận lợi hơn đang dần trở nên phổ biến. Thậm chí, nhiều tác phẩm báo chí đã sử dụng tích hợp cả chữ viết, video, âm thanh, đồ họa... giúp công chúng có thể nắm bắt vấn đề sâu sắc, toàn diện hơn. Điều đó đã góp phần cho ra đời những dạng bài báo theo xu hướng mới như long-form, e-magazine, megastory... Trong thời đại công nghệ số, đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những bài viết chuyên sâu theo xu hướng mới, được đầu tư về cả nội dung và cách truyền tải thông tin với tính thẩm mỹ vượt trội so với các bài viết thông thường đã tạo nên sự gắn kết nhiều hơn giữa độc giả và báo chí.

Đổi mới để phát triển

Ngày 21/3/2018, Báo Thái Bình điện tử chính thức đi vào hoạt động. Nếu như trước đây, lượng tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử Báo Thái Bình chủ yếu lấy lại từ báo in, từ nguồn khai thác khác thì hiện nay tin, bài đã được chủ động sản xuất riêng cho báo điện tử, bảo đảm

đúng thể loại và tiêu chí hấp dẫn, thu hút bạn đọc. Nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu, không đơn thuần chỉ có chữ và ảnh mà đã được tích hợp video, đồ họa, audio... đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin ngày càng cao. Nhiều chương trình tọa đàm với những bình luận sâu sắc của các vị khách mời có chuyên môn trước các vấn đề của cuộc sống đang được công chúng quan tâm đã được nhanh chóng thực hiện. Bên cạnh đó, tận dụng hiệu quả trang fanpage cùng công nghệ hiện đại, Báo Thái Bình điện tử đã phối hợp phát trực tiếp nhiều sự kiện văn hóa, xã hội thu hút đông đảo lượt xem trên các kênh thông tin khác nhau, góp phần vào thành công của các sự kiện...

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song song với các tin, bài về diễn biến của dịch bệnh, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của các cấp chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, sự đồng thuận của người dân trong phòng, chống dịch bệnh được đăng tải thường xuyên, liên tục trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử hàng ngày, Bản tin Covid-19 với thời lượng từ 5 - 7 phút, tần suất 7 số/tuần, phát sóng trên Báo Thái Bình điện tử, trang fanpage của Báo Thái Bình đã được kịp thời triển khai thực hiện, cung cấp thông tin quan trọng, thiết yếu về dịch bệnh tới công chúng, góp phần giúp độc giả tiếp cận thông tin chính thống về dịch bệnh ngay trên mạng xã hội.

Có được điều đó bởi đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Báo Thái Bình đã có sự đổi mới mạnh mẽ về nhận thức và kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Hội Nhà báo tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để cập nhật xu hướng làm báo hiện đại. Bên cạnh đó, nhận rõ xu thế của thời đại nên những năm qua, tỉnh đã đầu tư cho Báo Thái Bình mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ cho nâng cấp báo in và đổi mới toàn bộ công nghệ, trang bị mới cho hệ thống trường quay, camera, máy chủ phục vụ cho sản xuất, lưu trữ chương trình, đầu tư hệ thống máy tính chuyên dụng phục vụ công tác sản xuất tin, bài cho báo điện tử và kiểm duyệt chương trình tại Báo Thái Bình.

Là một trong những mục tiêu quan trọng đã được đề ra tại Đại hội Đảng bộ Báo Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc hướng tới mô hình tòa soạn hội tụ, tích hợp các phương tiện truyền thông báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, mạng xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân đang được tích cực triển khai, góp phần đặc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Thai Binh Seed “CHUNG THỦY” VỚI LÚA THUẦN vì lợi ích của nông dân

■ NGÂN HUYỀN



Với mong muốn nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed (Thai Binh Seed) đã không ngừng nghiên cứu, chọn tạo và đưa ra thị trường nhiều giống lúa thuần mới có những ưu điểm vượt trội đến với bà con nông dân. Bắt đầu từ các mô hình khảo nghiệm, trình diễn cho đến sản xuất đại trà, các giống lúa của Thai Binh Seed luôn thể hiện được những kết quả khả quan khiến ai bén duyên cũng phải “mê mẩn”.

Từ một doanh nghiệp cung ứng giống lúa, Thai Binh Seed trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên được công nhận ở Thái Bình, thành lập Viện Nghiên cứu cây trồng quy mô hơn 150ha. Từ đây đã nghiên cứu, chọn tạo ra nhiều giống cây trồng chất lượng cao, góp phần cùng nông dân đón những mùa vàng. Đây cũng là đơn vị đầu tiên xây dựng, nhượng quyền và bảo vệ thành công thương hiệu giống lúa thuần TBR-1, làm tiền đề hình thành thị trường bản quyền giống cây trồng hiện nay. Ông Trần Mạnh Báo, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thai Binh Seed chia sẻ: Thái Bình được biết đến là một tỉnh sản xuất lúa nổi tiếng với danh hiệu “quê lúa”, “quê hương 5 tấn”. Từ lâu, tôi luôn trăn trở, đã là người Thái Bình thì phải xây dựng được thương hiệu cho giống lúa Thái Bình. Trong một lần đi thăm đồng vào năm 2003, tôi chợt phát hiện ra một dòng đột biến của giống Q5, đây là đột biến tự nhiên chứ không phải do con người. Tôi phát hiện ra trong tập đoàn Q5 gieo cấy ở miền Bắc này có một điểm khác thường, đó là cây cao hơn, hạt xếp sát nhau, dạng tròn. Tôi chợt lóe lên suy nghĩ đây rất có thể là tiềm năng cho một giống lúa riêng của Thái Bình. Biến suy nghĩ thành hành động, tôi và đồng nghiệp bắt tay vào nghiên cứu, chọn lọc rồi đem khảo nghiệm. Từ kết quả khả quan ban đầu, chúng tôi tiếp tục chọn lọc hoàn chỉnh, đặt tên là giống TBR-1 (TB viết tắt của Thái Bình; còn R là chữ đầu của từ tiếng anh rice, nghĩa là lúa; số 1 mang ý nghĩa là giống lúa đầu tiên của Thái Bình). Năm 2007, TBR-1 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống lúa quốc gia; đây cũng là giống lúa được công nhận, bảo hộ bản quyền đầu tiên trong các giống lúa thuần. Giờ thì TBR-1 đã trở thành giống chủ lực ở rất nhiều địa phương.

Trong suốt 50 năm hình thành và phát triển, Thai Binh Seed lựa chọn nghiên cứu, chọn tạo, phục tráng các giống lúa thuần. Đây là “con đường” nhiều chông gai, đòi hỏi nhiều trí tuệ, công sức, thời gian, sự kiên nhẫn và rủi ro cao. Bởi từ khi bắt đầu nghiên cứu một giống lúa mới cho đến lúc đưa đi khảo nghiệm và sản xuất, nhanh cũng phải 6 năm, chậm thì hơn 10 năm, có khi còn lâu hơn nữa mới chọn được dòng thuần. Và trước khi đưa vào sản xuất đại trà, giống lúa đó còn phải được đưa đi khảo nghiệm ở các vùng sinh thái khác nhau cho đến khi đáp ứng được những yêu cầu phù hợp. “Lúa thuần và lúa lai khác nhau ở chỗ: lúa thuần gieo cấy rồi có thể thu hoạch thóc dùng để làm giống cho vụ sau, ít nhất trong 2 vụ, nếu biết chọn lọc và bảo quản. Còn lúa lai, sau khi thu hoạch lấy thóc thương phẩm thì phải mua hạt giống khác để gieo cấy vụ sau. Nếu dùng lúa lai của vụ trước làm giống thì nó sẽ tự thụ phấn và phân ra cây cao, cây thấp, không đồng đều, năng suất giảm đi về mặt lý thuyết là 25%. Vì thế, lúa lai không để giống được. Đó là khác biệt căn bản giữa lúa lai và lúa thuần. Những đơn vị làm giống lúa lai thường lợi dụng điều này để ép nông dân phải mua giống của họ nếu muốn tiếp tục gieo trồng ở các vụ sau. Với các công ty không làm nghiên cứu, họ chỉ đầu tư kinh doanh đơn thuần thì họ sẽ lựa chọn lúa lai là điều dễ hiểu. Chúng tôi làm vì nông dân, cho nông dân nên không đặt vấn đề lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu” - người đứng đầu Thai Binh Seed chia sẻ.

Không chỉ tại Thái Bình, các giống lúa của Thai Binh Seed như TBR-1, TBR225, BC15 kháng đạo ôn, TBR97... đã và đang trở thành giống chủ lực trong cơ cấu giống, làm “thay da đổi thịt” nhiều địa phương, vùng miền, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam.



Giống lúa thuần TBR97 của Thai Binh Seed tạo hiệu ứng tích cực với nhiều địa phương.

LABO XÉT NGHIỆM Nơi ánh đèn luôn sáng

■ NHƯ HOÀNG

Dịch Covid-19 diễn biến mới, phức tạp, hàng nghìn mẫu xét nghiệm được gửi về mỗi ngày cũng là lúc các cán bộ Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tất bật với guồng quay công việc, chạy đua với thời gian để có kết quả xét nghiệm nhanh chóng, chính xác. Căn trọng trong từng quy trình, ai cũng hiểu rằng việc cho ra kết quả sớm nhất có ý nghĩa rất lớn để thực hiện hiệu quả việc khoanh vùng, dập dịch. Vì thế, mọi người thay nhau làm việc. Labo xét nghiệm của Trung tâm luôn sáng đèn.



Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR.

Cường độ làm việc cao, nguy cơ lây nhiễm luôn hiện hữu

Vừa cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ kín mít sau nhiều giờ liên tục thực hiện xét nghiệm, gương mặt còn hàn hững vết khẩu trang, kỹ thuật viên Phạm Thị Dung chia sẻ: Đợt này, lượng mẫu tiếp nhận nhiều lại được chuyển đến phòng xét nghiệm vào chiều tối và đêm nên bộ phận xét nghiệm tranh thủ làm thêm để có kết quả nhanh nhất. Để bảo đảm tiến độ công việc, các cán bộ, nhân viên y tế trong Khoa hầu như ăn, nghỉ tại Trung tâm. Ngoài việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, chúng tôi vẫn phải bảo đảm các xét nghiệm khác khi người dân đến khám chữa bệnh. Công việc có vất vả hơn song anh chị em đều động viên nhau cùng cố gắng.

Số lượng mẫu xét nghiệm tăng theo từng thời điểm. Từ khi xuất hiện ca bệnh tại Công ty TNHH May mặc

Spectre Việt Nam (xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư), cùng với việc xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực trọng điểm, cán bộ, nhân viên y tế trong Khoa thường xuyên tiếp xúc với mẫu của các trường hợp nguy cơ cao. Nguy cơ lây nhiễm từ mẫu bệnh phẩm có mầm bệnh luôn hiện hữu. Vì thế, dù xuống vùng dịch tế hay ở phòng thí nghiệm, công tác an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Quy trình xét nghiệm phải tỉ mỉ và thận trọng, yêu cầu sự tập trung cao độ tuyệt đối bởi sự sai sót hay chậm trễ trong một khâu có thể là nguyên nhân cho những hệ quả không mong muốn.

Tính từ ngày 10 - 18/11, Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện hơn 16.600 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm,



Nhân viên y tế thực hiện quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2.

thông tin về các địa phương, đơn vị để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Thức thâu đêm, làm việc với tần suất gấp nhiều lần bình thường cũng không thể khiến cán bộ, nhân viên y tế Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng nản chí. Bởi họ biết rằng không chỉ riêng mình, đồng nghiệp và các lực lượng tuyến đầu khác đêm tối, mưa rét vẫn phải xuống cơ sở điều tra, truy vết và phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp thiết, kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch. Kỹ thuật viên Nguyễn Văn Đăng chia sẻ: Trong Khoa, mỗi người một việc từ sắp xếp, ghi chép, dán thông tin bệnh phẩm, lấy mẫu, phân loại đến chạy mẫu... Mọi người đã quen với cường độ làm việc cao từ nhiều tháng nay nên những áp lực cũng dần trở thành bình thường. Tất cả luôn động viên nhau có khó khăn cùng nhau khắc phục, góp sức để dịch sớm được đẩy lùi.

Tạm gác công việc gia đình, ăn lệch giờ, ngủ thiếu giấc

Do khối lượng mẫu phải xét nghiệm nhiều, có ngày lên đến hơn 3.000 mẫu chưa kể hàng nghìn mẫu test nhanh mà nhân viên trong Khoa phối hợp với các địa phương, đơn vị, thực hiện nên những bữa ăn lệch giờ, những giấc ngủ vội là chuyện thường xuyên.

Kỹ thuật viên Phạm Thị Dung chia sẻ thêm: Với đặc thù công việc nên ai rảnh lúc nào ăn lúc đấy, không có giờ cụ thể. Bữa ăn trưa của tôi thường là 14 giờ còn bữa tối thì xong việc mới ăn. Ban đêm đôi khi chỉ tranh thủ chợp mắt được 1 - 2 tiếng.

Cũng như mọi người, bên cạnh những nhân viên xét nghiệm còn có người thân, gia đình. Trong Khoa chủ yếu là những người có con nhỏ. Một số nhân viên cả hai vợ chồng đều tham gia vào tuyến đầu. Song hơn ai hết, mỗi nhân viên y tế luôn ý thức được trách nhiệm, nhiệm vụ cao cả của mình trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh. Để tập trung cho công việc, cán bộ, nhân viên trong Khoa đành tạm gác lại việc gia đình, gửi lại con cho người thân chăm sóc, tiếp tục chung sức đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Bác sĩ Đỗ Xuân Cấp, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Xét nghiệm nhanh, chính xác có vai trò quan trọng trong việc phát hiện ca bệnh, ổ dịch, giúp hỗ trợ hiệu quả cho công tác truy vết, phong tỏa, cách ly cũng như việc thực hiện các chiến lược phòng, chống dịch có trọng tâm, trọng điểm để bảo vệ sự an toàn, sức khỏe của người dân và hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến cuộc sống do dịch bệnh gây ra. Hiểu được vai trò, vị trí của mình nên cán bộ, nhân viên Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng đã cố gắng, nỗ lực hết sức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiện nay, cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh còn có 5 đơn vị thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp Realtime PCR và 1 đơn vị thực hiện xét nghiệm Gene Expert. Để việc thông báo kết quả nhanh, sớm nhất không phải thông qua văn bản giấy mất nhiều thời gian như trước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các đơn vị y tế trong toàn tỉnh. Việc quản lý, trả kết quả xét nghiệm nhằm bảo đảm nhanh chóng, đồng bộ, thông suốt trong toàn tỉnh. Ngay khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm sẽ cập nhật lên phần mềm để các đơn vị y tế nắm được và tham mưu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp.

ĐỊA LINH SINH NGỌC NỮ

■ QUANG VIỆN

Truyền ngôn, thưở ấy ở làng Sang, tổng Y Đún có người quả phụ làm gia nhân nhà họ Phạm làng Đô Kỳ, một hôm ra đồng cấy lúa ngày gió lạnh, trúng phong mà chết, mới đùn thành mồ. Có thấy địa lý đi qua trông thấy nấm mộ mới đùn, liền phán một câu: “Tuồng vân báo nguyệt, địa phát nữ tôn, kiếm ẩn cư khôn, đại phát nữ tôn, nữ tàng vi hậu”. Quả nhiên, người con gái của bà Sang được nhà họ Phạm nhận làm con nuôi, lớn lên xinh đẹp gả cho nhà họ Đinh vốn làm gia sư nhà họ Phạm, đẻ ra Đinh Tôn Nhân khai quốc công thần triều Lê.



Đốc hồ, Mão Diệc, Kiều Thân làng, xã Song An, huyện Vũ Thư, nơi vua Lê Thánh Tông sắc chỉ làm nơi thờ phụng Càn Bà vương và Quang Thục Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao.

C chuyện kể rằng, vào triều Trần, ở làng Đún, tổng Y Đún, phủ Tân Hưng (nay là làng Đô Kỳ, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà) có ông Đinh Thỉnh văn hay, chữ giỏi. Đinh Thỉnh vốn là nho sinh quê Ái Châu (nay là Thanh Hóa) vì quê nghèo nên tìm đến nhà họ Phạm làm nghề gia sư kiếm sống. Cũng ở nhà họ Phạm có người quả phụ ở làng Sang kể bên làm gia nô tá túc nuôi con, không rõ tên “cúng com”, chỉ quen gọi bà Sang. Một hôm, bà Sang đi cấy lúa trên cánh đồng Ngày, bỗng trời nổi cơn giông gió, bà Sang rét cóng cố leo lên gò cao không ngờ gặp cơn gió độc, bà gục chết trên gò. Gò ấy giờ thuộc thôn Đa Phú, xã Tây Đô. Tối hôm đó nhà họ Phạm không thấy bà Sang về nhà, sáng hôm sau mọi người tìm thấy thi hài bà Sang ở gò cao trên cánh đồng Ngày nhưng mới đã xông thành mồ. Thương cảnh bà Sang, nhà họ Phạm nhận nuôi đứa con gái của bà, đặt tên là Gái. Gái càng lớn càng xinh, được nhà họ Phạm giáo dưỡng, Gái vẹn tròn tứ đức. Đinh Thỉnh làm gia sư cho nhà họ Phạm đem lòng thâm thương, trộm nhớ, “Phạm gia” thông hiểu ý tứ đôi đường liền hứa gả con gái nuôi cho Đinh Thỉnh. Ngày tháng thoi đưa, đám cưới con gái nuôi nhà phú ông họ Phạm được cử hành nức tiếng gần xa, chẳng bao lâu đôi uyên ương hưởng trái ngọt, một hài nhi nam tử ra đời, họ Phạm vô cùng phấn khởi, Đinh Thỉnh đặt tên con là Đinh Lan, tự là Tôn Nhân.

Truyền ngôn, cùng thời ở làng An Lão, tổng An Lão (nay là làng Kiều Thân, xã Song An, huyện Vũ Thư) có cháu trai Thái

Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Thuận Thiên năm đầu. Triều đình luận công khen thưởng Đinh Liệt là một trong những “Đệ nhất công thần khai quốc”, sau đó ông được giữ chức Thái phó giúp vua Thái Tông trị nước. Sau sự kiện Thái Tông đột tử ở Vườn Vải [Lệ Chi Viên], Đinh Liệt bị Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Anh (mẹ của Nhân Tông) bắt giam 3 năm. Khi ấy Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh biết bà Ngọc Dao đang có thai sinh ghen ghét tìm cách hãm hại. Đinh Liệt cùng Nguyễn Xí ngấm đưa bà Ngọc Dao chạy về quê ngoại Y Đún. Trên đường về, đến làng Mậu Lâm, huyện Thần Khê thì bà Ngọc Dao chuyển dạ mà mãi không sinh hạ được. Lo sợ triều đình đuổi theo, bà Ngọc Dao cho thắp hương cầu trời Phật. Bài khấn ấy đến nay vẫn còn truyền tụng: Có phải con mẹ con cha/Thì sinh ở đất Diên Hà Thần Khê/Nhược bằng bác mẹ chẳng sinh/Thì quăng ra đất vụn ninh cho rồi [Đất vụn ninh được cho là bã tha ma theo cách gọi dân gian]. Lời khấn vừa dứt thì bà Ngọc Dao sinh hạ một bé trai [vua Lê Thánh Tông sau này].

úy Trần Nhật Duật sinh hạ được công nương đặt tên là Trần Thị Ngọc Huy xứng danh “lá ngọc, cành vàng”. Thấy Đinh Tôn Nhân sáng láng, tài trí hơn người liền cho người “đánh tiếng” gả công nương cho. Thời điểm bấy giờ, nhà Minh áp đặt ách đô hộ hà khắc, khắp nơi nghĩa quân

nổi dậy, xứ Thanh có Lê Lợi hào kiệt chiêu binh mãi võ khắp vùng. Nghe tiếng vậy, Đinh Thỉnh liền kéo Đinh Tôn Nhân đi tìm minh chủ. Vào xứ Thanh, Đinh Thỉnh và con trai xin làm quản gia nhà Lê Khoáng, thân phụ Lê Lợi, thấy người em gái Lê Lợi là Lê Thị Ngọc đẹp người,

đẹp nét Đinh Tôn Nhân đem lòng yêu. Lê Lợi thấy em gái mình với Đinh Tôn Nhân đẹp đôi, vừa lứa liền xin cha gả em gái cho Tôn Nhân. Đinh Tôn Nhân kết duyên với Lê Thị Ngọc sinh ra Đinh Lê, Đinh Liệt, Đinh Bồ. Đinh Lê lớn lên gia nhập đội quân dưới sự chỉ huy của Lê Lợi chống lại nhà Minh. Đinh Lê có người con gái là Đinh Thị Ngọc Kế. Khi Đinh Lê tử trận, Đinh Thị Ngọc Kế về ở với hai chú là Đinh Liệt và Đinh Bồ. Bấy giờ, quản gia nhà họ Lê xứ Thanh là Ngô Từ thấy Đinh Thị Ngọc Kế xinh đẹp, nét na, tứ đức vẹn tròn đem lòng yêu thương, đưa về làm chính thất phu nhân. Phu nhân Ngô Từ đảm đang, tài tề gia chẳng kém bậc tu mi, ra sức giúp chồng cai quản đồn điền đại quân, tích trữ lương thảo, cung cấp binh lương cho khắp các trận tiền khiến quản gia Ngô Từ được Thái tổ phong vượt cấp Thái úy Chương Khánh Công, Diên ý Dụ vương (ngang với Thái tử). Đinh Thị Ngọc Kế được tấn phong Quốc Thái Phu nhân Càn Bà vương. Theo các nguồn khảo luận, khi Dụ vương Ngô Từ được triệu về kinh cùng vua lo toan việc nước, Quốc Thái Phu nhân Đinh Thị Ngọc Kế đưa hai con gái là Ngô Thị Xuân và Ngô Thị Ngọc Dao cùng cháu trai Đinh Công Thái về quê ngoại làng An Lão để phụng thờ tổ mẫu Trần Thị Ngọc Huy đồng thời chăm sóc ruộng đất thế tập của Đinh Lê.

Truyền ngôn, quốc mẫu kế nghiệp họ Trần làng An Lão giúp dân dựng nhà, xây đình, bắc cầu, mở chợ coi người lân ấp như ruột thịt, lấy đạo “Tam tông - Tứ đức” dạy bảo con cháu lại lo toan cho Đinh Công Thái học hành hiền đạt sau lập công lớn với triều đình. Hai quận chúa lớn khôn, xinh đẹp, “công, dung, ngôn, hạnh” vẹn tròn, Ngọc Dao được Thái Tông chọn làm cung phi. Dân gian thưở đó vẫn ngấm xem lời phán “tiên tri” của thầy địa lý năm nào trước mồ bà Sang bị mối xông có linh ứng: “Tuồng vân báo nguyệt, địa phát nữ tôn, kiếm ẩn cư khôn, đại phát nữ tôn, nữ tàng vi hậu” nghĩa là: “Mây lành trăng sáng/Đất phát cho cháu gái/Ấn kiểm thuộc nữ nhân/Cháu gái hiền đạt/Chất gái trở thành hoàng hậu sinh ra vua sáng” thì quả nhiên, lời tiên tri đó thành sự thật. Hoàng phi Ngô Thị Ngọc Dao sinh thái tử Lê Tư Thành, dù khi thai nghén, trở dạ luôn bị hoàng hậu Nguyễn Thị Anh rắp tâm hãm hại, sau gặp loạn Nghi Dân nhưng thái tử Lê Tư Thành vẫn được hoàng phi Ngô Thị Ngọc Dao với sự trợ giúp của cậu Đinh Liệt mà giữ toàn sinh mạng về sau lên ngôi hoàng đế (Lê Thánh Tông), vị vua anh minh nhất trong gần 400 năm vương triều Lê. Hoàng phi được tấn phong Quang Thục Hoàng Thái hậu.

Sau khi Đinh Quốc Thái mất, vua lấy đất Mão Diệc, thôn Kiều Thân, tổng An Lão để xây mộ lớn. Xứ làng mộ đó là đất cấm, cho sửa sang làm nơi Quốc Thái thờ phụng. Năm 1496, Quang Thục Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao qua đời, vua Lê Thánh Tông vô cùng thương xót, thân khâm liệm, làm chủ tế, lập đền thờ ở An Lão để thờ Quốc Thái và Quang Thục Hoàng Thái hậu. Bia ký tại đền thờ “Tam quốc công” còn ghi: “Đến đời Lê Trung Hưng, con cháu công thần họ Đinh là Đô chỉ huy đồng tri, quý hầu Lê Công Vinh (tức Đinh Thế Vinh) và Lê Công Nghị (Đinh Công Nghị) “Khâm sắc chỉ” nhà vua phụng thờ Đốc hồ điện. Thánh Mẫu, Hoàng Thái hậu các tôn vị cùng 4 lảng sở. Kính vâng mệnh vua chuẩn cấp tế điền ở xã An Lão, thổ trạch nội điện trong khu trống cấy là 9 mẫu... cộng ruộng các nơi và thổ trạch nội điện là 22 mẫu 9 sào, con cháu họ Đinh nhận cày cấy dùng vào việc tế lễ ngày sinh, ngày mất, hương hỏa 4 mùa, tám tiết năm thờ cúng theo đúng nghi lễ”.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tùy bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Nguyễn Hiệu, Hoàng Thiá (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Dân Nguyễn (Tỉnh đoàn); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Trúc Lành, Thu Uyên, Thanh Điệp (Đài TTTH Hưng Hà); Lê Trung, Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Mai Hiến, Bích Hạnh (Đài TTTH Thành phố); Hồng Thắm (Đài TTTH Tiên Hải); Nguyễn Thị Liên Tâm, Duy Hoàn, Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa); Nguyễn Văn Trụ (Thanh Hóa); Trần Thượng Tĩnh (Kiên Giang); Vũ Thị Huyền Trang (Phú Thọ); Tịnh Bình (Tây Ninh); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội); Mạnh Hùng (Nghệ An); Thân Văn Thế (Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Trần Thanh Thoa, Trần Văn Thiên (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Lê Hứa Huyền Trân, Nguyễn Tấn Tuấn (Bình Định); Minh Thuận Nguyễn (Bạc Liêu); Đỗ Văn Doanh (Hưng Yên)...
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cộng tác viên Trần Thượng Tĩnh có thơ "Lời giảng

của thầy"; Phan Thanh Minh có thơ "Chữ thầy nặng một đời ta"; Thân Văn Thế có thơ "Người thầy giáo công nhân"; Trần Thanh Thoa có thơ "Về thăm thầy cũ"...
Trong tuần, Tòa soạn nhận được nhiều tin, bài, thơ, ảnh gửi về cộng tác với các số báo nhân dịp năm mới 2022 và xuân Nhâm Dần, tiêu biểu cộng tác viên Nguyễn Thanh Hoàng có các bài: "53 mùa xuân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ", "Bánh mùa xuân với tết cổ truyền", "Mùa xuân bừng cháy khát vọng"; Đào Thanh Tùng có các bài: "Những câu chuyện kỳ bí ẩn về hổ", "Năm Dần tìm hiểu về hổ", "Ký ức nổi nước tắm chiều cuối năm"; Nguyễn Loan có chùm thơ: "Ngày xuân diễn lại tích chèo", "Cây đào mùa xuân", "Tết sớm", "Hỏi tuổi", "Mùa thơm"; Nguyễn Văn Trụ có chùm câu đối tết và chùm thơ mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; Kiên Bình có tản văn "Phía trước là mùa xuân"; Vũ Thị Huyền Trang có truyện ngắn "Rừng rừng xuân ấm", "Nơi không có hoa đào" và tản văn "Đón tết về nhà mới"; Tịnh Bình có thơ "Xuân bình yên", "Lục bát tết", "Khúc xuân ca", "Mùa lộc mới"; Nguyễn Văn Chiến có bài "Bảng khung chiều cuối năm"; Nguyễn Tấn Tuấn có các bài:

"Suy ngẫm về câu chuyện đêm giao thừa 60 năm trước Bác Hồ đi chúc tết dân nghèo", "Cảm nhận về mẹ con hổ đá", "Cọc cưới", "Những làng sinh tử hổ"...
Các tin, bài khác, tiêu biểu cộng tác viên Tô Hoàng đưa tin: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1909/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và tin: Kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cộng tác viên Trúc Lành có bài "Ngút ngàn màu xanh trên đồng đất Duyên Hải" viết về phong trào trồng cây màu vụ đông ở xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà hứa hẹn một vụ đông giành thắng lợi toàn diện. Cộng tác viên Lê Trung đưa tin: Cháy kho phế liệu tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư. Theo tin, vụ hỏa hoạn xảy ra tối ngày 14/11, kho phế liệu bị cháy có diện tích khoảng 100m², rất may không có thiệt hại về người; hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.
Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiêu biểu cộng tác viên Dân Nguyễn có tin tổng hợp: Tuổi trẻ Thái Bình - nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19; Thanh Điệp đưa tin: Đoàn Thanh niên huyện Hưng Hà ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; Tiên Dung phản ánh: Tỉnh đoàn Thái Bình tặng 1.000 kính chắn giọt bắn hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại huyện Vũ Thư; Mạnh Tường đưa tin:

Huyện Quỳnh Phụ tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; Mai Hiến đưa tin: Thành phố Thái Bình tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do các doanh nghiệp trao tặng; Hồng Thắm có tin: Huyện Tiên Hải tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Bích Hạnh đưa tin: Thành phố Thái Bình xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho chủ các cơ sở kinh doanh và người lao động có nguy cơ cao; Nguyễn Hiệu có bài: Bảo đảm an toàn tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em...
Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.
Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.
Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn xin gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.
Trân trọng!



TẠI SAO CHÂN BỐC MÙI HÔI, LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÂN HẾT MÙI?

■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**

Bắt đầu sang mùa lạnh, trời nồm ẩm thấp, theo đông y thì các chứng thuộc về hàn (lạnh), phong (gió), thấp (ẩm) có cơ hội thuận lợi sinh phát bệnh, vì vậy bài viết này giới thiệu với bạn đọc về chứng bệnh hôi chân.
Bàn chân chúng ta có tới hơn 250.000 tuyến mồ hôi, mỗi ngày bàn chân có thể tiết ra khoảng 500ml mồ hôi hoặc nhiều hơn nữa.
Cơ chế ra mồ hôi là do nhánh thân kinh giao cảm thuộc hệ thần kinh thực vật hưng phấn làm tăng tiết mồ hôi.
TẠI SAO CHÂN BỐC MÙI HÔI?
Các tế bào lớp da chân bên ngoài (lớp thượng bì) ở chân của chúng ta luôn già và chết đi, bong ra và thay bằng các tế bào da mới. Khi mồ hôi chân tiết ra thấm vào các tế bào da chân bong chết, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn hoạt động sinh ra mùi hôi thối. Càng đi giày tất lâu, kín, bí thì mùi hôi thối càng tăng và rất khó chịu.
Tính chất mồ hôi của mỗi người khác nhau, phù hợp với mỗi loại vi khuẩn khác nhau hoạt động, vì vậy có thể gây ra mùi hôi nặng nhẹ, nhiều ít khác nhau. Có người thì bàn chân có mùi hôi quanh năm, có người chỉ hôi chân vào mùa nồm ẩm.
Theo đông y thì có nhiều nguyên nhân bệnh sinh từ các tạng phủ gây nên như: tỳ thấp nhiệt, tỳ thận hư hàn, dương minh nhiệt, tâm thận âm hư, tâm dương bất túc, can khí uất... mà ra mồ hôi.
Hôi chân còn có thể do nguyên nhân chân bị nấm, bị lở loét.

phải đi khám chuyên khoa da liễu để chữa nấm, chữa lở loét.
II- Nếu hôi chân do các tạng phủ hư suy làm tăng tiết mồ hôi gây nên thì có 4 phương pháp chữa cơ bản như sau:
1) Phương pháp can thiệp không cho tuyến mồ hôi tiết ra bằng 3 cách đó là:
a) Phương pháp điện chuyển ion (Iontophoresis) thích hợp cho điều trị ra mồ hôi nhiều cả tay chân.
Đó là sử dụng dòng điện yếu để kích thích, nhằm ức chế tạm thời sự bài tiết của tuyến mồ hôi, phương pháp này được tiến hành một số ngày trong mỗi tuần.
b) Tiêm cục bộ Botulinum Toxin (Botox), mặc dù gây đau nhưng có hiệu quả tốt trong không khí ẩm ướt tiết mồ hôi của lòng bàn chân, bàn tay. Phương pháp này có thể được duy trì trong vòng 6 tháng.

c) Khi 2 phương pháp điều trị trên không đạt kết quả mong muốn thì có thể được điều trị bằng phẫu thuật.
d) Tuy nhiên điều trị bằng các phương pháp trên vẫn là điều trị ngọn, bởi lẽ theo đông y thì gốc bệnh sinh ra mồ hôi là do thận, tâm, tỳ, vị... hư suy mà gây nên.
2) Phương pháp khử mùi tại chỗ: Bôi xoa các loại khử mùi hôi như dùng lọ lăn hôi nách, tinh dầu quế, bột minh phàn, dùng lót giày khử mùi...
Chỉ có tác dụng tức thời và phải dùng thường xuyên liên tục, bất tiện và không điều trị tận gốc.
3) Bất mạch chẩn trị theo gốc bệnh sinh, tìm nguyên nhân bệnh do tạng phủ nào gây nên, từ đó kê đơn cắt thuốc uống và kết hợp châm cứu.
Cách này chữa tận gốc rất tốt nhưng cần tới bác sĩ đông y có kinh nghiệm,

cũng mất thời gian, tốn kém, khá phức tạp và bất tiện cho bệnh nhân.
4) Ngâm chân bằng thuốc
Ngâm chân là một biện pháp chữa hôi chân khá phổ biến và có hiệu quả.
- Nhiều hiệu thuốc, nhiều nơi bán các loại thuốc ngâm chân khác nhau nhưng mức độ hiệu quả của mỗi loại cũng khác nhau.
- Nếu bạn dùng loại nào mà thấy có hiệu quả tốt thì cứ thế mà dùng.
III- Khắc phục vệ sinh đôi chân
1) Nên chọn tất sợi cotton thoáng và thay tất thường xuyên.
2) Nên đi giày da thoáng và không nên đi giày tất liên tục nhiều giờ.
3) Thường xuyên rửa chân xà phòng và lau thật khô trước khi xỏ tất.



Bột dược liệu ngâm chân "Thần khúc cứu vị tán"
- Bác sĩ Bùi Vũ Khúc đã nghiên cứu kết hợp giữa khoa học y học và gia truyền để bào chế thành công sản phẩm bột dược liệu ngâm chân từ 9 vị dược liệu quý đặc diệu với những tác dụng sau:
- Chủ trị tận gốc chứng hôi chân do tỳ thận hư hàn.
- Ôn ấm tỳ thận, tăng cường sức đề kháng.
- Khử mùi hôi bàn chân, trị chứng tê buồn chân, lạnh chân, giảm tiểu đêm, ngủ yên giấc.
- Sử dụng rất đơn giản, chỉ cần ngâm chân 30 - 40 phút vào mỗi buổi tối.
- Không bán sẵn tại các hiệu thuốc, mà chỉ đáp ứng theo yêu cầu.